

ติดตามการเลือกตั้งในสหรัฐ

โดย Min Sen Concept 20 ตุลาคม 2563



การเลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะมีในสหรัฐในวันที่ 3 พฤศจิกายนนี้ มีหลายเหตุการณ์ให้น่าติดตาม เช่น นโยบายต่าง ๆ ของผู้นำแต่ละท่านมีอะไรที่แตกต่างกันบ้าง และการจัดการในระบบเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีทิศทางเพิ่มขึ้นอย่างมาก กฎกติกาที่เกี่ยวข้องอาจจะมีผล เช่น ถ้าผู้มาเลือกตั้งแล้วเสียชีวิต บัตรนั้นจะมีความหมายหรือไม่ ฯ

นโยบายด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นที่สนใจของคนอเมริกัน ซึ่งทรัมป์ ก็มีนโยบายที่ถูกใจคนอเมริกันอย่างมาก เช่น การสร้างงานเพิ่ม 10 ล้านตำแหน่งภายใน 10 เดือน รวมถึงสร้างธุรกิจใหม่ขนาดเล็ก 1 ล้านราย และยังปรับลดภาษีเงินได้ และให้เครดิตภาษีจูงใจบริษัทจ้างงานในสหรัฐ แต่โจ ไบเดน ไม่มีอะไรที่แตกต่างน่าสนใจมากนัก เช่น ขึ้นภาษีสำหรับคนที่รายได้สูง เพื่อนำไปใช้ด้านบริการสังคม และเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำจากชั่วโมงละ 7.25 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 15 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการเลือกตั้ง จากข้อมูลเดิมพบว่า หากมีคนมาใช้สิทธิเลือกตั้งมาก โอกาสจะเป็นของ democrat และในครั้งนี้อาจมีการเลือกตั้งล่วงหน้ามีมากกว่า 27 ล้านคนแล้ว หรือมากกว่า 20 % ของผู้มีสิทธิ และใช้สิทธิมากกว่าการเลือกตั้งในปี 2559 และมี

ความเป็นไปได้สูงที่คะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านี้เป็นของ democrat แต่ที่มีผู้สูงอายุไม่น้อยที่ไปใช้สิทธิก่อน และในภาวะ COVID เช่นนี้ ถ้าคนเหล่านั้นเสียชีวิตก่อน จะนับบัตรเหล่านั้นไหม ซึ่งใน 17 รัฐมีข้อกำหนดชัดเจนแล้วว่า จะไม่นับบัตรเหล่านั้น เช่น North Carolina, Wisconsin ฯ แต่ก็ยังมีข้อตกลงชัดเจนในบางรัฐว่า ถ้าเสียชีวิตก่อนวันเลือกตั้ง 1 วัน เสียงเหล่านั้นก็ยังนับอยู่

ที่สำคัญ คือ ประธานาธิบดีทรัมป์ อาจจะไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งล่วงหน้า โดยใช้การพิจารณาจากศาลสูงที่จะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งล่วงหน้า ถ้าหากผลการเลือกตั้งปกติทาง republican ชนะ ซึ่งโอกาสนี้ก็ยังคงมีอยู่ ตลอดจนการใช้กลุ่ม White Diplomatist, Proud boys, Supreme White ซึ่งจากการโต้วาทีครั้งแรก ที่ทรัมป์ไม่บอกให้หยุดปฏิบัติการ แต่เพียงแต่ให้รอการปฏิบัติการ ซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าจะให้ปฏิบัติการอะไรต่อไป แต่หลายคนคาดว่าน่าจะมีการลงถนนเพื่อประท้วง

นโยบายต่างประเทศ ประธานาธิบดีทรัมป์ มีแนวคิดในการลดจำนวนทหารสหรัฐที่ปฏิบัติการในต่างประเทศ แต่ที่สำคัญ คือ การเพิ่มกำแพงภาษีกับจีนและประเทศคู่ค้าอื่น ๆ สำหรับ ไบเดน จะเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศพันธมิตรที่เสียหายไปในยุคของทรัมป์ และมีแนวโน้มจะร่วมมือกับจีนมากขึ้น จากแนวคิดของไบเดนนี้ คาดว่าสงครามการค้าจะลดความรุนแรงลง และข้อตกลงที่ทางสหรัฐเคยถอนตัวไป เช่น CPTPP: Comprehensive Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership และได้ญี่ปุ่นมาเป็นผู้นำ และ

ประเทศไทยกำลังพิจารณาว่าจะเข้าร่วมด้วยหรือไม่ เพราะถ้า สหรัฐกลับเข้าร่วม ขนาดของตลาดจะมีความหมายสำหรับผู้ที่ เข้าร่วมอย่างไทย แต่การปรับตัวกับรายละเอียดอีกหลายส่วนที่ ต้องพิจารณา เช่น พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช ยกเลิกสิทธิ ประโยชน์แก่องค์การเภสัชในการจัดซื้อยาของภาครัฐ การ คุ้มครองการลงทุนที่ให้เอกชนฟ้องรัฐได้แม้จะเป็นเพียงการซื้อ หุ่น การการยอมรับที่จะให้สินค้าที่ปรับสภาพเป็นของใหม่ (remanufactured goods) ซึ่งเปรียบเสมือนการเปิดโอกาสให้ เอาขยะทางการแพทย์มาทิ้งในประเทศไทย ฯ

การเกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศโลก ประธานาธิบดี ทรัมป์ เน้นพลังงานจากฟอสซิล และยืนยันการถอนตัวจาก ข้อตกลงปารีส สำหรับโจ ไบเดน จะกลับเข้าร่วมข้อตกลง ปารีส และมีเป้าหมายปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ภายใน 2593 รวมถึงจะลงทุนเรื่องพลังงานสะอาด 2 ล้านล้านดอลลาร์